

Những chính sách ưu đãi về ân hạn nợ gốc và lãi suất khi vay vốn mua nhà tại SHB

14:58 09/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Khách hàng có nhu cầu vay mua nhà dự án, nhà dân cư sẽ được SHB áp dụng mức lãi suất vô cùng ưu đãi, thời gian vay tới 25 năm, hạn mức tối đa 90% nhu cầu vốn.

Với mong muốn hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất phù hợp để sở hữu căn nhà mơ ước, từ nay đến ngày 31/12/2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói vay vốn phục vụ nhu cầu mua nhà dân cư, nhà dự án với chính sách lãi suất hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc.



**Sở hữu NHÀ ĐẸP
Trọn vẹn ƯỚC MƠ**

SHB cho vay mua nhà dân cư

- Vay đến **90%** giá trị nhà trong vòng **25** năm
- Lãi suất chỉ từ **5.79%/năm**
- Ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng

 *6688
www.shb.com.vn

Cụ thể, khách hàng sẽ được vay tối đa 90% giá trị tài sản dự định mua và không giới hạn số tiền vay với lãi suất chỉ từ 5,79%/năm. Ngoài ra, với lợi thế thời hạn vay lên đến 25 năm, khách hàng không phải lo lắng về áp lực tài chính. Khách hàng cũng có thể thanh toán trả góp với lịch trả lãi tối đa 3 tháng/lần, trả gốc tối đa 6 tháng/lần; từ đó tận hưởng cuộc sống ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Đồng thời, SHB hỗ trợ khách hàng ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng, theo đó khách hàng không

phải trả gốc, chỉ trả lãi theo lịch thỏa thuận đã đăng ký. Từ tháng thứ 25 trở đi, khách hàng trả cả gốc và lãi theo lịch.

Đáng chú ý, khách hàng có thể thế chấp bằng giấy tờ có giá, sổ dư tiền gửi, bất động sản hình thành từ vốn vay, bất động sản khác hoặc ô tô, giúp linh hoạt trong việc lựa chọn tài sản thế chấp phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng.

Với những khách hàng vay mua nhà dự án, SHB đang liên kết với các chủ đầu tư lớn như T&T Group, Vingroup, HUD... để tài trợ cho vay tại 30 dự án khắp các tỉnh thành Hà Nội, TP. HCM, Nghệ An, Khánh Hòa..., giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm những căn hộ phù hợp với nhu cầu tài chính.



Căn hộ mơ ước trong tầm tay

SHB cho vay mua nhà dự án

- Vay đến **90%** giá trị nhà trong vòng **25** năm
- Lãi suất chỉ từ **5.79%/năm**
- Ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng



Đại diện SHB cho biết với gói vay mua nhà năm nay, SHB đã cải tiến quy trình xử lý để hỗ trợ tối đa khách hàng về thủ tục, hồ sơ vay vốn; rút ngắn thời gian thẩm định, thời gian xét duyệt, giải ngân... Khách hàng cũng có thể chứng minh nguồn thu bằng đa dạng loại thu nhập như thu nhập từ lương, từ hoạt động hộ kinh doanh cá thể, từ doanh nghiệp do khách hàng làm chủ...

Bên cạnh lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,79%/năm, đội ngũ cán bộ SHB chuyên nghiệp, am hiểu và vững vàng về chuyên môn luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi xử lý hồ sơ và giải ngân nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời để sở hữu những căn hộ và ngôi nhà như ý. Bên cạnh đó, khách hàng cũng sẽ được tặng kèm thẻ tín dụng/hạn mức thấu chi hấp dẫn.

“Chúng tôi hy vọng gói vay ưu đãi mua nhà này sẽ hỗ trợ khách hàng giảm thiểu áp lực tài chính,

đễ dàng tiếp cận khoản vay tại ngân hàng với lãi suất cạnh tranh, ổn định, cùng nhiều đặc quyền ưu tiên”, đại diện SHB chia sẻ.

Khởi nguồn từ tâm, SHB luôn đồng hành, kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với người dân Việt Nam. Ngân hàng không ngừng nâng cao chất lượng, thiết kế các sản phẩm tín dụng, dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu khách hàng và thị trường. Hàng triệu khách hàng đã lựa chọn SHB là đối tác tin cậy để vay vốn mua nhà nói riêng và sử dụng các giải pháp, dịch vụ tài chính nói chung.



Giai đoạn 2024 - 2028, SHB đặt mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng nhóm 1 về hiệu quả; ngân hàng số được yêu thích nhất; ngân hàng bán lẻ tốt nhất đồng thời là ngân hàng nhóm đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng truy cập <https://www.shb.com.vn> hoặc liên hệ tổng đài 6688 (24/7) để được hỗ trợ.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/nhung-chinh-sach-uu-dai-ve-an-han-no-goc-va-lai-suat-khi-vay-von-mua-nha-tai-shb>

